
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันศุกร์ที ่๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์    บุญสุวรรณ์ 
๒. นายอภิเชษฐ์    ไชยเดช รองประธานสภาฯ อภิเชษฐ์    ไชยเดช 
๓. นายจรรยา   หยูคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรรยา   หยูคล้าย 
๔. นายสุโชค   กาญจนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุโชค   กาญจนา 
๕. นายคล่อง    ด าชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คล่อง    ด าชู 
๖. นายณฐภัทร   กลับศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ณฐภัทร   กลับศรี 
๗. นายสานนท์    ณ นคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สานนท์    ณ นคร 
๘. นายอุดร   บุรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อุดร   บุรีภักดี 
๙. นายสุทิน    ประทุมเมศว์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุทิน    ประทุมเมศว์ 

๑๐. นายปราโมทย์    ชูทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปราโมทย์    ชูทิพย์ 
๑๑. นางชมัยพร    พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชมัยพร    พิทักษ์ 
๑๒. ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พีระ   เรืองช่วย 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายประจวบ   สรรพสมบูรณ์ เลขานุการ/ปลัดเทศบาล ประจวบ   สรรพสมบูรณ์ 
๒. นายนิตย์   แก้วขุนราม นายกเทศมนตรี นิตย์   แก้วขุนราม 
๓. นายน้อย    ชิตศักดิ์สกุล รองนายกเทศมนตรี น้อย    ชิตศักดิ์สกุล 
๔. นางภรทิพย์   ดีทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ภรทิพย์   ดีทอง 
๕. นายศุภโชค  สงชู ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภโชค  สงช ู
๖. นายชัยยา   อินทร์ทอง หัวหน้าส านักปลัด ชัยยา   อินทร์ทอง 
๗. ส.ต.ต.หญิงเพ็ญจมาศ   อ้นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ็ญจมาศ   อ้นทอง 
๘. นางพรรณี   ศรีจริต ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี   ศรีจริต 
๙. นายปรัญญา  ทองนุ่น นิติกรช านาญการ ปรัญญา  ทองนุ่น 

 เมื่อถึงเวลานัดประชุม ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อ 
จ านวน ๑๒ คน เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ 

เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญ นายประสิทธิ์   บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาเทศบาลตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
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ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔  

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                                                                 -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓       
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ประธานสภาฯ                รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๒        
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คิดว่าท่านสมาชิกสภาฯ คงจะได้
อ่านแล้วเพราะได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหลายวันแล้ว 
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความตอนใดหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติ
ที่ประชุม 

ที่ประชมุฯ   มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภา ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
เลขานุการสภา                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙(๓) ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

ประธานสภา ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี                                    ผมขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดเป็นไปตาม
เอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ หากมีสมาชิกท่านใดสงสัยก็ให้    
สอบถามได้ 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้น าเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิก
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ทุกท่านแล้ว ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่า
ที่ประชุมรับทราบ 

 ประชุม                                               รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๔                       รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก 
เทศมนตรีต าบลท่าประจะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
เลขานุการสภาฯ                      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค 6 
ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ า
ทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงาน
เทศบาลด้วย 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของนายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ต่อสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผล
การด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ทุกโครงการ
และกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้
แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 
ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผม
และคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ
ในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่
ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือ
โครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับ
ประโยชน์จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมต่อไป 

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
บริหารเทศบาลต าบลท่าประจะประจ าปี พ.ศ.๒๕6๔ ดังต่อไปนี้ 
1.ด้านการพัฒนาการเมืองการบริการและการบริหาร 
การด าเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองการบริการและการ
บริหารนับว่าเป็นกระบวนการส าคัญ ที่จะผลักดันให้การบริการ
และการบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลประสบผลส าเร็จ
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลักและเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
๑.๑ ส่งเสริมการด าเนินการทางการเมืองใช้แนวทางในการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็น
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ประมุข โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะการท างานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา  
๑.๒ ส่งเสริมการบริหารองค์กรพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
บุคลากรภายในองค์กรให้ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์  
๑.๓ ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้องทั่วถึงและ
เป็นธรรม  
๑.๔ ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
รายละเอียดของโครงการที่ด าเนินการ มีดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. โครงการจัดการเลือกตั้ง 709,315.99 
2. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 4,000 
3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 132,000 
4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 9,500 
5. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,200 
6. จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนอนุบาล 22,000 
7. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
15,000 

๒. ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทั้ง ๔ โรงเรียน  
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและ       
ศิลปวัฒนธรรม 
๒.๓ ส่งเสริมระบบการศึกษาทุกด้านในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าประจะ 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 
2. โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 54,600 
3. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยเหลืองานทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 108,000 
4. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลท่าประจะ 
288,000 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 489,155 
6. โครงการส่งเสริมอัตถลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่า

ประจะ 
2,500 

7. โครงการงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด 30,000 
8. โครงการประเพณีลอยกระทง 80,000 
9. โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 8,000 

10. ค่าอาหารเสริม (นม) 407,789.54 
11. จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี นักเรียนอนุบาล 22,000 
12. โครงการอาหารกลางวัน 1,464,000 



-๕-  

๓. ด้านความเข้มแข็งแก่ชุมชน  
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. โครงการฝึกอบรมจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
3,000 

๔. ดา้นเศรษฐกิจ  
๔.๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เกิดรายได้และต่อยอดต่อไป  
๔.๒ ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ  

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน เทศบาลต าบลท่าประจะ 7,200 
2. สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 

๕. ดา้นการกีฬา  
๕.๑ ส่งเสริมการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศและเพ่ือสุขภาพในทุก
ระดับ  
๕.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือประชาชนรวมทั้ง
กิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

 ๕.๓ ส่งเสริมกีฬาเพ่ือต่อต้านยาเสพติด 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 250,000 
2. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนระดับอ าเภอ 30,000 

๖. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ ส่งเสริมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
๖.๒ ส่งเสริมระบบการจัดเก็บขยะโดยส่งเสริมให้มีการ 
คัดแยกขยะจากครัวเรือน  
๖.๓ ส่งเสริมและปรับปรุงคลองห้วยหนองเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง 
และน้ าท่วม  
๖.๔ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว  
๖.๕ ส่งเสริมและควบคุมมลพิษเช่นน้ าเสียฝุ่นละอองควันและกลิ่น  
๖.๖ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และปลูกต้นไม้  
๖.๗ ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะในเขตเทศบาล 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 จัดซื้อถังขยะ 72,000 

๗. ด้านสาธารณสุข  
๗.๑ ส่งเสริมและร่วมมือกับ รพ. สต. ทุกระดับงาน  
๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอสม. ภายในเขตเทศบาล 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) 
116,010 

2. โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)เพ่ือดูแลและรองรับผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

323,770 

3. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 484,280 
4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 40,021 
5. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100,000 
6. เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 45,000 

๘. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  
๘.๑ ส่งเสริมและพัฒนาถนนภายในเขตเทศบาล  
๘.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการสัญจรและ
การเกษตร  
๘.๓ ส่งเสริมและบุกเบิกถนนที่ประชาชนได้อนุญาตให้ก่อสร้าง  
๘.๔ ส่งเสริมและพัฒนาถนนที่เป็นเส้นทางระหว่างต าบล
ใกล้เคียง  
๘.๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
๘.๖ ส่งเสริมให้มีคูระบายน้ าอย่างถาวรตามชุมชนทุกชุมชน  
๘.7 ส่งเสริมให้มีไฟฟ้าแสงสว่างทั่วเทศบาล 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. ก่อสร้าง รั้ว ค.ส.ล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าประจะ 179,000 
2. ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลท่าประจะ 500,000 
3. ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ 6 278,755.70 
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเหมืองบาป-นบบัวแก้ว หมู่ที่ 1 2,000,000 
5. โครงการสายนบไทร-ท่าตาหนี หมู่ที่ 1 4,000,000 

9.ด้านรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๑ ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
๙.๒ ส่งเสริมให้มีป้ายสัญญาณต่างๆ เช่น ป้ายเลี้ยงสัตว์ป้าย
เตือนต่างๆป้ายซอยทุกซอย  
๙.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น ดับเพลิงจับสัตว์มีพิษด้านอุทกภัยและภัยธรรมชาติ
ต่างๆ  
๙.๔ จัดให้มีการคัดเลือกกรรมการชุมชนประธานชุมชนจาก
ชุมชนเขตเทศบาลต าบลท่าประจะ 
รายละเอียดของโครงการที่ด าเนินการ มีดังนี้ 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และ             

ปีใหม่ 
20,700 

2. ป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม 36,000 
3. จัดซื้อถังน้ า 23,600 

ที่ประชุม                                              รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕                       รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภา ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
เลขานุการสภา                      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น 

และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  

ประธานสภา ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภา
เทศบาล ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายเทศบาล
ต าบลท่าประจะ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการ เทศบาลต าบลท่ าประจะ             
ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับรายงานผลการปฏิบั ติงานตาม
นโยบายของนายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาทราบแล้ว 

ที่ประชุม                                               รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๖                       การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้
ใช้สถานที่ส าหรับท้ิงขยะของเทศบาลต าบลชะอวด 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                  

เลขานุการสภา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ วรรคสอง ก าหนดให้กรณีราชการส่วนท้องถิ่น
มอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน จะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าที่ราชการส่วนท้องถิ่น
จะด าเนินกรเอง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการด าเนินการ
เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยโดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามประกาศฯ   
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ข้อ ๒ วรรคสอง ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง    
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดย
จัดท าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือและน าเสนอสภาท้องถิ่นแต่ละ
แห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งส าเนา
บันทึกข้อตกลงให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ทราบด้วย    

ประธานสภาฯ                                          ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี การจัดท าบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สถานที่ส าหรับทิ้ง

ขยะของเทศบาลต าบลชะอวดสืบเนื่องจากที่เทศบาลต าบล     
ท่าประจะประสบปัญหาในการหาพ้ืนที่ส าหรับทิ้งขยะมูลฝอยและ
ไม่สามารถที่จะหาพ้ืนที่ทิ้งขยะในต าบลท่าประจะได้ ซึ่งก่อนหน้านี้
เทศบาลได้น าขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปก าจัดด้วยวิธีฝังกลบกับ 
บริษัท บ้านบ่าวสาว จ ากัด (เอกชน) อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งมีระยะทางไกลท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง และเสียเวลาในการน าขยะไปทิ้งท าให้จัดเก็บขยะได้วันละ
หนึ่งเที่ยวท าให้เกิดขยะตกค้างทางผู้บริหารจึงได้ไปขอใช้พ้ืนที่ทิ้ง
ขยะของเทศบาลต าบลชะอวดในเบื้องต้นก็ได้รับอนุญาตให้น า      
ขยะไปทิ้งได้ และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย คณะผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลท่าประจะและเทศบาลต าบลชะอวดจึงได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันและได้จัดท าบันทึกข้อตกลงมี
รายละเอียดดังนี้ 
บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง
เทศบาลต าบลชะอวด โดยนายพัฒนาวิทย์   ตั้งเส้ง ต าแหน่ง             
นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด ฝ่ายหนึ่งกับ เทศบาลต าบลท่าประจะ                         
โดยนายนิตย์  แก้วขุนราม ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบล           
ท่าประจะ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

๑.เทศบาลต าบลท่าประจะ ได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ส าหรับทิ้ง
ขยะเทศบาลต าบลชะอวด และเทศบาลต าบลชะอวด อนุญาต
ให้เทศบาลต าบลท่าประจะ ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าประจะมาทิ้งในพ้ืนที่ทิ้งขยะของเทศบาล
ต าบลชะอวด 

2.เทศบาลต าบลชะอวด อนุญาตให้เทศบาลต าบลท่าประจะ 
ใช้พ้ืนที่ทิ้งขยะของเทศบาลต าบลชะอวด เพ่ือแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นเป็นการชั่วคราว ระยะเวลา ๓ เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดแล้วหากเทศบาลต าบล     
ชะอวดมีเหตุอันสมควรจะให้เทศบาลต าบลท่าประจะทิ้งขยะ
ต่อไปต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเทศบาลต าบล          
ชะอวดโดยมีเงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 

3.เทศบาลต าบลท่าประจะ จะต้องช าระค่าบริการใช้ พ้ืนที่
ส าหรับทิ้งขยะของเทศบาลต าบลชะอวด ให้กับเทศบาลต าบล 
ชะอวด เป็นเงินจ านวน ๒๗,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

4.เทศบาลต าบลท่าประจะ จะต้องด าเนินการปรับแต่งพ้ืนที่
ในการทิ้งขยะ และต้องด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่น ามาทิ้ง
อย่างสม่ าเสมอ 

5.เทศบาลต าบลท่าประจะ จะต้องด าเนินการควบคุมป้องกัน
เหตุร าคาญจากกลิ่นและการปลิวของขยะมูลฝอยโดยไม่ท าให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

6.เทศบาลต าบลชะอวด อนุญาตให้เทศบาลต าบลท่าประจะ 
ทิ้งขยะมูลฝอยเฉพาะประเภทขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเท่านั้น 

7.เทศบาลต าบลท่าประจะ จะต้องควบคุมไม่ให้มีการน าขยะ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ทราย และขยะประเภทมีพิษ 
สารเคมี วัตถุมีพิษ แร่ยูเนียม กัมมันตรังสี มาทิ้งในพ้ืนที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาลต าบลชะอวด 

8.ในกรณีเทศบาลต าบลท่าประจะ ผิดข้อตกลงตามบันทึก
ฉบับนี้ เป็นเหตุให้เทศบาลต าบลชะอวดได้รับความเสียหาย 
เทศบาลต าบลท่าประจะอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้เทศบาล
ต าบลท่าประจะปฏิบัติตามข้อตกลงภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงภายในเวลาที่ก าหนดไว้ให้
ถื อว่ าบันทึ กข้อตกลงฉบับนี้ เ ป็น อันสิ้ นสุ ดลงนับแต่ พ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว 

บันทึกข้อตกลงนี้ จัดท าข้ึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
ทั้งสองฝ่ายไว้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้แล้ว จึง
ได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ และต่างฝ่ายต่างเก็บ
ไว้ละฉบับ 

ประธานสภา ตามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สถานที่ส าหรับทิ้งขยะ         
ของเทศบาลต าบลชะอวด ซึ่ งมี รายละเ อียดตามที่ท่ าน
นายกเทศมนตรีได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยจะซักถามขอเชิญ
ครับ ถ้าไม่มีจึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบบันทึกข้อตกลงตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ        ๑๒  เสียง 
                  ไมเ่ห็นชอบ       -   เสียง 
                                                               งดออกเสียง     -   คน  
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ระเบียบวาระท่ี  ๗                        เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา            ในเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดหรือมีความ

เดือดร้อนของชาวบ้านในต าบลที่จะเสนอต่อสภา เพ่ือให้ฝ่าย
บริหารได้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน ขอเชิญครับ 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ ในระเบียบวาระอ่ืนๆ มีหลายเรื่องที่อยากเสนอไปยังฝ่ายบริหาร 
ส าหรับในพื้นที่หมู่ท่ี ๔ ถนนที่เป็นหลุมบ่อ ซอยพิทักษ์ บ้านอ้าย
เชื่อมชลประทานหมู่ที่ ๒ เนื่องจากในฤดูฝนที่ผ่านมาท าให้เกิด
หลุมบ่อชาวบ้านที่ใช้เส้นทางได้ขอหินไปถมหลุมบ่อเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนก่อนซึ่งคิดว่าน่าจะไม่เกิน 2 รถ และอีกเรื่องที่
ชาวบ้านได้หารือมาว่าจะสามารถท าได้หรือไม่ คือตรงบริเวณ
ทางโค้งที่วัดห้วยแหยงมีไฟพาดสายดับของต าบลเกาะขันธ์ลาก
ผ่านถึงเขตต าบลท่าประจะเราจะสามารถเอาไฟไปต่อจากตรง
นั้นได้หรือไม่ และอีกเรื่องคือเรื่องโควิด 19 ซึ่งเทศบาลต าบล  
ท่าประจะของเราประสบปัญหาพอสมควร ก็ต้องขอขอบคุณ
ฝ่ายบริหารและเพ่ือนสมาชิกทุกคนที่ได้ร่วมกันท างานเพ่ือแก้ไข
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ถือว่าต าบลท่าประจะของ
เราสามารถควบคุมได้ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับต าบลอ่ืนๆ ก็ต้อง
ขอชื่นชม 

นายศุภโชค   สงชู                                     ขอน าเรียนชี้แจงเรื่องไฟพาดสายดับจริงๆ แล้วไฟฟ้าเขาไม่ให้ต่อ
คือเขาค านวณไว้แล้วถ้าเราไปต่อเดี่ยวจะมีปัญหา ต้องปรึกษา
กับการไฟฟ้าก่อนว่าเขาจะอนุญาตหรือไม่  

ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย                                 มีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน หมู่ที่ ๕ เขาฝากมาว่าที่หน้าสาย
ตรวจเขาล าปะ บ้านนายเจิม   มีฤทธิ์ เอารถไถจอดหน้าป้อม
ต ารวจและมีถังขยะอยู่เติมดูแล้วไม่สวยงาม ถ้าแก้ไขได้ก็ช่วย
แก้ไขหน่อย 

นายณฐภัทร  กลับศรี                                 ปัญหาในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๖ มีชาวบ้านประมาณ 5-6 ครัวเรือนที่น้ า
ท่วมขังอยู่และไม่มีทางระบายน้ าผมอยากจะน าเรียนไปยังฝ่าย
บริหารให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเพราะมันเป็นปัญหาเรื้อรัง
เนื่องจากไม่มีทางระบายน้ าเลย 

นายสุทิน   ประทุมเมศว์                              ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีเรื่องถนนดังนี้  

-ถนนสายบ้านนางคลาด-ชลประทานสายดี 5 มีปัญหาเรื่อง
หลุมบ่อในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาชาวบ้านเขาต้องการหินไปถมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อน 

-ถนนสายห้วยโสข้างบ้านนายเฉลิม ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากถนนเป็นดินเหนียวไม่สามารถใช้เส้นทางได้ 
เป็นทางเข้าในสวนและยังไม่ได้อุทิศให้เป็นทางสาธารณะ แต่เขา
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ขอความช่วยเหลือให้น าหินไปถมให้ จึงขอสอบถามว่าจะ
สามารถท าได้หรือไม ่

-อีกสายในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายบุญมี ถนนสายนั้นเป็น
รูปถนนอยู่แล้วประมาณร้อยเมตร และอีกประมาณร้อยกว่า
เมตรยังไม้เป็นรูปถนน แต่เป็นทางเข้าสวนของชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากมีรถไถมาวิ่ งท าให้ถนนเสียหาย 
ชาวบ้านฝากมาว่าจะช่วยหาหินหรือหัวอิฐมาถมให้ได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตแจ้งและตอบตามที่ทานสมาชิกได้เสนอปัญหามา 
                                                          -เรื่องถังขยะตอนนี้ ได้สั่ งมาแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกได้แจ้งให้

ชาวบ้านที่มายื่นค าร้องขอถังขยะไว้ให้มารับได้เลยที่กองช่าง 
 -ถนนสายซอยพิทักษ์ขณะนี้ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการไป
น าหินไปถมให้แล้วจ านวน ๑ คันรถ 
 -ถนนสายท่าเรือผมไปดูแล้วเป็นหลุมเยอะถ้าเราปล่อยไว้มัน 
จะขยายไปเรื่อยๆ ถ้าพอมีงบประมาณจะน าหินไปถมหลุม 
 -ถนนสายบ้านอ้าย และบ้านนางคลาด ถ้าพอมีหินจะน าไปถม
เพ่ือแก้ไขก่อน 
 -ส่วนถนนสายบ้านนายเฉลิม และสายบ้านนายบุญมีเป็นถนน
ที่ เรายังไม่ ได้ด า เนินการและอุทิศให้ เป็นถนนสาธารณะ          
ไม่สามารถน างบประมาณของเทศบาลไปลงได้ แต่ถ้าพอมีทาง
อ่ืนที่สามารถช่วยเหลือก็จะด าเนินการให้ 
  ส่วนเรื่องน้ าท่วมในพ้ืนที่หมู่ที่ ๖ ต้องให้รองนายกเทศมนตรี                       
นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล เป็นผู้ชี้แจงเพราะท่านอยู่ในพื้นที่ 

นายน้อย   ชิตศักดิ์สกุล   ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่หมู่ที่ ๖ ตามที่ท่านณฐภัทร   กลับศรี 
เสนอมาเป็นปัญหาเรื้อรังเนื่องจากตรงนั้นน้ าท่วมขังมานาน
ตั้งแต่ผมจ าความได้ แต่ตอนนี้มันหนักตรงที่ฝนตกมาเล็กน้อย    
ก็ท่วมสืบเนื่องจากการถมที่แล้วไปถมคูน้ าด้วยปัญหานี้มันแก้
ยากลงไปคุยวันก่อนมีหลายท่าน ก็ไม่สามารถเจรจาได้ที่ติดถนน
ใครก็ไม่อยากให้ 

นายกเทศมนตรี ผมขออยากหารือเรื่องประปาของหมู่ที่ ๔ มีหลายท่านร้องเรียน
มาว่ าน้ า ไม่ สะอาดซึ่ งประปาตั วนี้ อยู่ ใ นความดู แลของ
คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ า ชาวบ้านเขาดูแลอยู่ทีนี้เราจะแก้ไข
อย่างไรท าให้น้ าสะอาดซึ่งก็สามารถท าได้คือต้องเลิกใช้น้ าคลอง
เพราะว่าฤดูน้ าหลากน้ ามันขุ่นมากไม่สามารถจะกรองได้ ทีนี้ผม
อยากจะหารือว่าเราจะหาวิธีการให้หมู่บ้านเขาโอนการบริหาร
กิจการประปามาให้เทศบาลด าเนินการจะได้หรือไม่ 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์  ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ได้เสนอแนะ แต่ผมขอเรียนว่าจริงๆ
แล้วน้ าที่ขุ่นก็เป็นเฉพาะฤดูน้ าหลาก ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลได้ไป
เจาะบ่อบาดาลให้แล้วแต่สาเหตุที่น้ าไม่พอ เนื่องจากน้ าที่สูบขึ้น
จากบ่อบาดาลแค่ ๒ นิ้ว ขณะน้ าที่จ่ายไปเป็นท่อ ๔ นิ้ว ก็เลยท า
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ให้การจ่ายน้ าไม่เพียงพอ ส่วนข้อเสนอที่ว่าจะโอนให้เทศบาลต่อ
ขอหารือกับกับหมู่บ้านอีกที แต่เบื้องต้นเคยได้หารือแล้วพ่ีน้อง
ประชาชนหลายคนค่อนข้างจะเป็นห่วงตรงที่ว่าเวลาท่อแตกหรือ
ประปาช ารุดถ้าเป็นวันหยุดราชการเทศบาลจะแก้ไขปัญหาได้
หรือไม่ แต่ถ้าเป็นของหมู่บ้านที่เขาดูแลอยู่เขาสามารถแก้ไข           
ได้เลย 

นายกเทศมนตรี  ในการบริหารกิจการประปาถ้าเราด าเนินการหลายๆ หมู่บ้านเรา
จะต้องท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมงวันหยุดราชการก็ต้องมา                
ถ้าไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะเดือดร้อน 

เลขานุการสภาฯ กา ร บริ ห า ร กิ จ ก า รป ร ะปาห มู่ บ้ า น นั้ น  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษา
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ ก าหนดให้กิจการประปา
หมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบ
ให้คณะกรรมการผู้ใช้น้ าด าเนินการบริหารจัดการ แต่หากจะ
โอนการบริหารจัดให้เทศบาลจะต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 

นายสานนท์  ณ นคร ในเรื่องของประปาหมู่ที่ ๔ จุดส าคัญที่เคยประสบมามีความ
เดือดร้อนทั้งหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๒ เนื่องจากท่อเมนที่เราขยายไปยัง
หมู่ที่ ๒ ตรงบ้านอ้ายบริเวณป่าสาคูท่อมันมา ๔ นิ้ว แล้ววาง
ข้ามห้วยประมาณ ๘ เมตร พอน้ ามามันก็มีน้ าหนักท าให้ท่อหลุด
บ่อย ผมอยากให้ทางเทศบาลใช้ท่อเหล็กวางข้างบนเหมือนของ
การประปาที่เขาท าอยู่ 

นายกเทศมนตรี ก็เหมือนอย่างที่ได้คุยไว้ว่าท าไมเทศบาลต้องการให้โอนการ
บริการกิจการประปากลับมาให้เทศบาลด าเนินการเพราะ
เกี่ยวกับงบประมาณ เพราะประปาตัวนี้คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้
น้ าเขาบริหารอยู่ หากประปาช ารุดเสียเทศบาลจะไปด าเนินการ
เลยไม่สามารถท าได้  ต้องให้คณะกรรมการกลุ่ มผู้ ใช้น้ า
ด าเนินการก่อน เว้นแต่การช ารุดเสียหายจะเกินความสามารถ
ของคณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เทศบาลถึง
จะด าเนินการได ้                           

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาอีก
หรือไมถ่้าไม่มี ขอปิดการประชุมการ ประชุมสภาเทศบาลต าบล
ท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๕ น. 
 
                                                              ลงชื่อ  ประจวบ สรรพสมบูรณ์  เลขานุการสภาฯ                
                                                                      (นายประจวบ สรรพสมบูรณ์)                                                  
                                                                        
                                                              ลงชื่อ   ประสิทธิ์    บุญสุวรรณ์     ประธานสภาฯ 
                                                                     (นายประสิทธิ์    บุญสุวรรณ์ ) 



-๑๓-  

 
 
 
 
 
 
 
 


